



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร เพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ้างถึงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 (เดือนเมษายน 2564) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินการในพื้นที่และวิทยาเขตต่างๆดังต่อไปนี้

1) มาตรการในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยและอื่นๆ

- 1.1 ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) และพื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) และวิทยาเขตอำนาจเจริญ (พื้นที่ควบคุม) เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนรวมกันจำนวนมาก และให้ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาหรือกำหนดกิจกรรมอื่นมาทดแทน การฝึกงาน การปรับวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามความเหมาะสม
- 1.2 ห้ามการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน ในมหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) และที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คนในพื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) และวิทยาเขตอำนาจเจริญ (พื้นที่ควบคุม)

1.3 ส่วนงานและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในที่เป็นสถานพยาบาลหรือดำเนินการให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรืองานวิจัยที่สำคัญ รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้อำนาจหัวหน้าส่วนงานและรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและวิทยาเขต พิจารณาการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสม

2) มาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากร

ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่อาศัยหรือต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัดปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ระหว่างวันที่ 1 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อให้บริการด้านสุขภาพและดูแลความปลอดภัย ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานและรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี อาจพิจารณาการเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อยและศาลายา ในกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยและการลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด

3) ให้นักศึกษาและบุคลากรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล